



ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/๕๔๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผูกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ ศธ ๕๔๐๐/๑๘๑๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กำลังแพร่ระบาด ไปยังผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) จำนวน ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ค่ายชिरารูจ จังหวัดชลบุรี

๒. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) จำนวน ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ค่ายชिरารูจ จังหวัดชลบุรี ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถนำความรู้ไปพัฒนานักเรียนในสถานศึกษาให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ส่งผลให้กิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงขอแจ้งกำหนดวันจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ค่ายชिरารูจ จังหวัดชลบุรี โดยขอให้ตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครบ ๒ เข็ม ตามมาตรการที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) จะดำเนินการแจ้งกำหนดวันจัดการฝึกอบรมให้ทราบภายหลังอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๒

E - Mail : Scout.obec@gmail.com

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)

ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	ว่าที่ ร.ต.ชนะโชติ วงศ์ชนะ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจำ	สพป. กระบี่
๒	นางพิรานุช ไชยพิเดช	ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท	สพป. กรุงเทพมหานคร
๓	นายนิราช แสนสุภา	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สพป. กำแพงเพชร เขต ๒
๔	นายกมล เสาวภาคสุข	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สพป. ชัยนาท
๕	นายวีระพงษ์ จันตรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย	สพป. ชัยภูมิ เขต ๓
๖	นายเลิศศักดิ์ รัชณาการ	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สพป. ชุมพร เขต ๑
๗	นายศิวกรณ์ คำปา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแล	สพป. เชียงราย เขต ๔
๘	นายเลิศศักดิ์ ลำล่อง	ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งรวงทอง	สพป. ตรัง เขต ๑
๙	นายไพศาล นาคแป้น	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี	สพป. ตรัง เขต ๒
๑๐	นางช่อชะบา ชื่นบาน	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สพป. ตราด
๑๑	นางสาวพรพิมล เปล่งคงคม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สพป. นครราชสีมา เขต ๓
๑๒	นายพินัย ทองยอด	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำหัก	สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓
๑๓	นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สพป. นครราชสีมา เขต ๑
๑๔	นายประเสริฐ ทองคำ	ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแวงสายโท ๒	สพป. นครราชสีมา เขต ๒
๑๕	นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนทะ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป่า	สพป. น่าน เขต ๑
๑๖	นายณรงค์ ฉกรรจ์ศิลป์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล	สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑
๑๗	นายภิรมย์ จีนธาดา	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สพป. ปัตตานี เขต ๑
๑๘	นางสาวเขมรินทร์ สุขมะโน	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดค่าย(เล็กจุฬาประชาชนุสรณ์)	สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑๙	นายภราดร สังข์รัตน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์	สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๒๐	นางเกษร ภาษาทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลวกสูง	สพป. พิจิตร เขต ๑
๒๑	นางอารีย์ คำมาตร	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑
๒๒	นายสัญญา กุลเกลี้ยง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สพป. ยโสธร เขต ๑
๒๓	นายพิชัย ไกรการ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแยงประชาสรรค์	สพป. ยโสธร เขต ๒
๒๔	นางศิริวรรณ พลเศษ	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
๒๕	นางสาววัลลภา รักษ์สังข์	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	สพป. ระยอง เขต ๒
๒๖	นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญ	สพป. ราชบุรี เขต ๒
๒๗	ว่าที่ ร.ต.ธนโชติ หร่ายรา	ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง	สพป. ลพบุรี เขต ๑
๒๘	นายคำโพธิ์ บุญสิงห์	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑
๒๙	นางชรินดา พิมพ์บุตร	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สพป. สกลนคร เขต ๑
๓๐	นายประสิทธิ์ หนูกุ่ม	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สพป. สงขลา เขต ๑

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)

ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๓๑	นางกฤติยา เกษแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม	สพป. สมุทรปราการ เขต ๑
๓๒	นางสาวมณีนรัตน์ มหาสวัสดิ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ	สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
๓๓	นางศรีนวน เมยขุนทด	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับทิม	สพป. สระบุรี เขต ๒
๓๔	นางสาวชลชนก หนурอด	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม	สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑
๓๕	นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง	สพป. อ่างทอง
๓๖	ว่าที่ ร.ต.เฉลิมรัฐ ตั้งอ่วม	ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพลัปลาพิทยาคม	สพม. กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๓๗	นายภักดี แสงจันทร์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	สพม. กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๓๘	นายเชาวลิต บุญอิม	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปงวิทยา	สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง
๓๙	นางบุษรา ประชากุล	รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต	สพม. กาญจนบุรี
๔๐	นายบุญส่ง พุ่มบาน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา	สพม. ชลบุรี ระยอง
๔๑	นายลำเพย พิเคราะห์ณะ	ผู้อำนวยการโรงเรียนยุงทองพิทยาคม	สพม. อุตรธานี
๔๒	นายกุลชาติ ชลเทพ	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร
๔๓	นายกิตติศักดิ์ ไทวะกิตติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม	สพม. บุรีรัมย์
๔๔	ว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา	ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นพิทยาคม	สพม. เชียงราย
๔๕	นายถวัลย์ วงษ์สารภาพ	ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งพิทยาคม	สพม. อุทัยธานี ชัยนาท

ที่ ศธ ๕๔๐๐/ ๑๙๑๕



สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
๖๐/๓๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดมาตรการในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเพิ่มเติม
ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19)

เรียน หัวหน้าสํานักงานลูกเสือจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ ศธ ๕๔๐๐/๒๗๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ได้มีมติปรับมาตรการและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ที่ขึ้นตามลำดับ ความแจ้งแล้วนั้น

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดมาตรการในการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครบ ๒ เข็ม
๒. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและระหว่างดำเนินกิจกรรมจะต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัส (Swab)
๓. ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดและขออนุญาตศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ในจังหวัดที่จัดกิจกรรม

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ เห็นควรให้ปฏิบัติ ตามมาตรการในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเพิ่มเติม และประกาศของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) และคณะกรรมการ โรคติดต่อแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสุทิน แก้วพนา
เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักเลขาธิการ

ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ

โทร. ๐๓๘ - ๑๙๐๗๙๖

<http://www.scoutthailand.org>

QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)



หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการขออนุญาตเดินทางไปราชการมาด้วยในวันรายงานตัว